

Số: ~~144~~ /ĐHHVN

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2024

V/v báo cáo kết quả chuyến
công tác Nhật Bản

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện quyết định số 20/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc cử cán bộ, công chức, viên chức quản lý đi công tác nước ngoài, ông Phạm Xuân Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (Giảng viên cao cấp, Mã ngạch V.07.01.01, hưởng từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp Nhà trường) đã đi công tác tại Nhật Bản từ ngày 15/01/2024 đến ngày 17/01/2024 (chưa bao gồm thời gian đi và về) làm việc với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) và các cơ quan hữu quan Nhật Bản để kêu gọi viện trợ từ phía Nhật Bản cho đề xuất Dự án Logistics giai đoạn 3 về chuỗi cung ứng lạnh trong khuôn khổ Nhóm Công tác tạo thuận lợi vận tải ASEAN.

Đoàn công tác kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả làm việc tại Nhật Bản như sau:

I. Các nội dung, chương trình làm việc

Ngày 14/01/2024:

- Đoàn di chuyển từ Sân bay Nội Bài, Hà Nội đến Tokyo, Nhật Bản.

Ngày 15/01/2024:

- Đoàn có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác Giao thông vận tải Nhật Bản (JTCA), về tình hình Chuỗi cung ứng lạnh (Cold Chain) tại ASEAN, góp phần hoàn thiện bản đề xuất Dự án về Chuỗi cung ứng lạnh cho khu vực ASEAN;

- Ngoài ra, đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Mitsui O.S.K. Lines và Công ty TNHH Quản lý tàu MOL. Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi về định hướng phát triển thuyền viên, cung ứng nguồn nhân lực hàng hải chất lượng cao, đồng thời đề cập tới vai trò và tầm quan trọng của việc sử dụng nhiên liệu sạch trong vận tải biển quốc tế.

Ngày 16/01/2024:

- Đoàn thăm và làm việc với Công ty Yusen Logistics. Hai bên đã có những trao đổi về hiện trạng và nhu cầu đối với Chuỗi cung ứng lạnh tại Khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, đoàn công tác thăm quan và học tập mô hình quản lý, hoạt động Kho lạnh của Công ty Yusen Logistics tại Yokohama;



TH

- Đoàn công tác của Nhà trường cũng có chuyên thăm và làm việc trực tiếp với Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) xây dựng chi tiết bản đề xuất Dự án logistics giai đoạn 3 về Chuỗi cung ứng lạnh theo kết quả Hội nghị nhóm công tác thuận lợi vận tải ASEAN lần thứ 45 (TFWG 45). Bộ MLIT đánh giá rất cao và nhất trí ủng hộ đề xuất Dự án Logistics giai đoạn 3 về Chuỗi cung ứng lạnh, dự án sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics trong khu vực, đặc biệt nguồn nhân lực về Chuỗi cung ứng lạnh.

Ngày 17/01/2024:

- Đoàn thăm và làm việc với Cơ quan Class NK. Hai bên đã có những trao đổi chi tiết về các hoạt động dự kiến sẽ được thực hiện trong khuôn khổ bản đề xuất Dự án về Chuỗi cung ứng lạnh (Cold chain) cho khu vực ASEAN, bao gồm: hội thảo; thực hiện khảo sát; xây dựng chương trình đào tạo; tổ chức khoá đào tạo thí điểm,...

- Ngoài ra, đoàn có buổi làm việc với Công ty NS United Kaiun Kaisha về định hướng phát triển hợp tác trong công tác đào tạo và huấn luyện hàng hải, cung ứng thuyền viên trong thời gian tới;

- Trong thời gian công tác tại Nhật Bản, đoàn cũng có buổi làm việc với Văn phòng Ban thư ký của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải quốc tế (IAMU) nhằm tăng cường sự hợp tác về đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học của Nhà trường đối với các trường thành viên của Hiệp hội IAMU.

Ngày 18/01/2024:

- Đoàn kết thúc chuyên công tác Nhật Bản và trở về Việt Nam.

II. Việc chấp hành các quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại trong quá trình công tác

Đoàn công tác đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam và Nhật Bản trong suốt quá trình công tác, không có các vấn đề đáng tiếc xảy ra.

III. Nhận định, đánh giá về kết quả chuyên công tác

Thông qua chuyên đi và làm việc, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) đánh giá rất cao tính cấp thiết của đề xuất Dự án Logistics giai đoạn 3 về Chuỗi cung ứng lạnh trong khuôn khổ Nhóm Công tác tạo thuận lợi vận tải ASEAN. Bộ MLIT ủng hộ hoàn toàn bản đề xuất và đề nghị Nhà trường sớm trao đổi với Ban Thư ký ASEAN (ASEC) để hoàn thiện các thủ tục xin viện trợ từ Ban quản lý Quỹ Hội nhập Nhật Bản – ASEAN (JMT);

Chuyên công tác đã góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ của Nhà trường với các đối tác truyền thống tại Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo và huấn luyện hàng hải, xuất khẩu thuyền viên. Thông qua chuyên công tác, các trao đổi, đề xuất giữa các bên đã mở



ra hướng phát triển mới trong tương lai, giúp tăng cường hơn nữa sự hợp tác chiến lược giữa Nhà trường với các đối tác Nhật Bản.

Trên cơ sở nội dung trao với Bộ MLIT đối với đề xuất Dự án Logistics giai đoạn 3 về Chuỗi cung ứng lạnh, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ tiến hành trao đổi chi tiết về nội dung bản đề xuất, cũng như trình tự, thủ tục thực hiện với Ban Thư ký ASEAN. Sau khi trao đổi và hoàn thiện bản đề xuất, Nhà trường sẽ báo cáo kết quả cụ thể tới Bộ Giao thông vận tải.

Đoàn công tác trân trọng báo cáo Bộ Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐT;
- Lưu: VT, QHQT.



PGS. TS. Phạm Xuân Dương

